



ที่ พร ๐๐๒๓.๒ / ๑ ๑๗/๒๕๕๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙๒/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมาตรฐานทั่วไป/หลักเกณฑ์ ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ได้ ดังนี้

๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ ทักษะในการดำรงตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแห่ง

๒. ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ เนื่องจากในระบบแห่งบัญชีอัตราเงินเดือนจะกำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภท ไม่สามารถข้ามไปรับเงินเดือนในประเภทอื่นได้

๓. ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัด อบจ. หรือ ปลัดเทศบาล ระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย เนื่องจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่กำหนดให้เป็นประเภทบริหารระดับสูง และมีบัญชีเงินเดือนระดับเดียวกัน

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗-๑๘ ส่ง Fax. ต่อ ๑๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ 1659
วันที่ 2 มี.ค. 2559
กรณี.....น.

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๐

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมาเขตดงตุสิต กทม ๑๐๓๓๐

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

ด้วย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมาตรฐานทั่วไป/หลักเกณฑ์ ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ได้ ดังนี้

๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ ทักษะในการดำรงตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแห่ง

๒. ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ เนื่องจากในระบบแห่งบัญชีอัตราเงินเดือนจะกำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภทไม่สามารถข้ามไปรับเงินเดือนในประเภทอื่นได้

๓. ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัด อบจ. หรือปลัดเทศบาล ระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย เนื่องจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่กำหนดให้เป็นประเภทบริหารระดับสูง และมีบัญชีเงินเดือนระดับเดียวกัน

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ จึงขอความร่วมมือแจ้งมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในเบื้องต้น เพื่อถือปฏิบัติต่อไป และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ นุปดาเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๘

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕